



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 หน้า 18 มุลค่าข่าว

ทปอ.ร่วมกำหนดข้อสอบที่แคส64 หวังได้เด็กตรงความสามารถจริง

ดร.พีระพงษ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ เนื้อหาและตรวจรับข้อสอบที่ใช้ในที่แคส การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน ปีการศึกษา 2564 ยกเว้นข้อสอบภาค 1 ที่เป็น อุดมศึกษา หรือที่แคส ของที่ประชุมอธิการบดี ข้อสอบวัดการเชื่อมโยงความสามารถในการ แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อ อ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ เร็ว ๆ นี้ ทปอ.ได้เชิญ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้ โจทย์ปัญหา ทปอ.จะไม่เข้าไปร่วมทำข้อสอบ อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง เพราะ สทศ.มีทีมเฉพาะในการออกข้อสอบอยู่ ชาติ (สทศ.) เพื่อมาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา แล้ว รวมถึงข้อสอบรายวิชาที่เกี่ยวกับทางด้าน ของข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และการทดสอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เช่น ความถนัดทาง ความถนัดทั่วไป หรือภาค และ ทดสอบความ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพลท ที่จะนำ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป มาใช้ในการประกอบการคัดเลือกที่แคสปี ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา นั้นจะให้สถาบันส่ง การศึกษา 2564 เนื่องจากขณะนี้กระทรวง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา (สธ.) กำลังปรับหลักสูตรการ (สสวท.) เป็นผู้ร่วมพัฒนาข้อสอบ เรียนการสอนใหม่ ดังนั้น ทปอ.จะต้องเข้าไป “สำหรับเนื้อหาข้อสอบที่แคส ปี 2564 จะพิจารณากรอบเนื้อหาใหม่ให้เป็นไปตาม มีส่วนร่วมในการดูแลการออกข้อสอบด้วย จะพิจารณากรอบเนื้อหาใหม่ให้เป็นไปตาม หลักสูตรใหม่ที่ใช้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษา เพื่อที่จะได้คัดเลือกเด็กได้ตรงตามความ หลักสูตรใหม่ที่ใช้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ในปีการศึกษาปี 2564 นอกจากนี้ยังได้หารือ สามารถจริง ๆ

ดร.พีระพงษ์ กล่าวต่อไปว่า จากการ การเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TGAT ซึ่ง หารือที่ประชุมสรุปว่าทาง สทศ.ยินดีให้ความ สทศ.มีความเข้มแข็งและพร้อมรับไปดำเนินการ ร่วมมือในทุกประเด็น โดย ทปอ.จะส่งตัวแทน การจัดสอบ เนื่องจากเป็นการสอบผ่านระบบ การเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดกรอบ คอมพิวเตอร์” ดร.พีระพงษ์ กล่าว.